

# Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ thiết thực người dân, doanh nghiệp

16:18 31/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 31/7, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam, chủ trì hội nghị.**



*Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam phát biểu.*

Tham dự hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có: Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức; các Phó Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Ngành: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hoà, Chu Mạnh Sinh; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số

ngành BHXH Việt Nam.

Điểm cầu BHXH các địa phương có: Đại diện Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác Đề án 06 của UBND cấp tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06; Giám đốc BHXH cấp huyện và các thành viên liên quan.

### **Tạo ra những “sản phẩm thật”, người dân được thụ hưởng thật...**

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong toàn ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành đã đạt được các kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số, mang lại lợi ích lớn, thiết thực không chỉ đối với người dân, doanh nghiệp mà còn cả với các cơ quan quản lý nhà nước ở lĩnh vực BHXH, BHYT. Những kết quả đó được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, người dân, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó, ngành đã xây dựng, phát triển được cơ sở dữ liệu lớn, cơ bản hoàn thiện, bao phủ hầu hết người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu được đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tiền đề quan trọng để cải cách TTHC. Theo đó, công tác cải cách TTHC của ngành được triển khai mạnh mẽ, ngày càng thuận tiện, nhanh chóng, đơn giản như việc sử dụng CCCD trong KCB BHYT, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Việc chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương ngày càng kịp thời, cởi mở tạo nên cơ sở dữ liệu dùng chung, mang lại những tiện ích ngày càng lớn cho người dân, doanh nghiệp. 100% quy trình nghiệp vụ, quản lý của ngành cũng được thực hiện trên môi trường số, giúp nâng cao năng suất lao động, minh bạch thông tin...

Theo báo cáo, trong công tác chuyển đổi số, BHXH Việt Nam tiếp tục làm tốt việc phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; cung cấp dịch vụ công trên môi trường số. Hiện nay, các TTHC của BHXH Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình trên nhiều nền tảng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 6,8 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

Trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, BHXH Việt Nam tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về Bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư; triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử

dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VneID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD), với hơn 104,2 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc có khoảng 74% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị (tăng khoảng 10% so với năm 2023). BHXH Việt Nam cũng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai: Sổ sức khỏe điện tử; liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử; tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VneID; tích hợp tài khoản VneID với VssID; triển khai đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tại hội nghị, thông qua các tham luận của đại diện một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, thành phố cho thấy, các đơn vị, địa phương đã luôn nỗ lực, quyết tâm trong triển khai nhiệm vụ, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành với đích hướng tới là phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tốt hơn.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đánh giá, BHXH Việt Nam không chỉ là đơn vị tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số mà còn có được những sản phẩm thật; người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật. Trong những kết quả tích cực của Ngành, nổi bật là việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đã đạt tỷ lệ cao; cung cấp nhiều tiện ích trên Cổng DVC quốc gia với số lượt người dân sử dụng rất lớn. Dù còn những khó khăn nhưng BHXH Việt Nam đã quan tâm xây dựng, phát triển tốt hạ tầng số, dữ liệu số, đồng thời chia sẻ mạnh mẽ với các Bộ, ngành, địa phương mang lại những lợi ích thiết thực, phục vụ người dân.

Ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cũng nhận định, các kết quả BHXH Việt Nam đạt được trong triển khai Đề án 06 là rất tích cực. Việc 100% cơ sở y tế triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là một nỗ lực lớn của ngành BHXH Việt Nam và Công an các địa phương trong việc chia sẻ, đồng bộ dữ liệu. Việc chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân cũng là kết quả ấn tượng, vượt qua rất nhiều khó khăn ban đầu khi thực hiện.

## Toàn ngành quyết tâm “về đích” sớm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay, công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam mà trọng tâm là Đề án 06 tiếp tục đạt bước tiến vững chắc. Điều này đã và đang mang lại những thay đổi mang tính “bước ngoặt” trong mọi hoạt động nghiệp vụ, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, vì sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo ngành, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn ngành đạt được trong công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương với BHXH Việt Nam trong thực hiện công tác này.



*Quang cảnh hội nghị*

Thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch đã được phê duyệt trong triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06, quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai, đảm bảo 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thời gian; nâng cao nhận thức

của CCVC, người lao động về công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, phải coi đây là nhiệm vụ song hành cùng các nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu của ngành, sẵn sàng chia sẻ, đồng bộ, liên thông với các bộ, ngành, địa phương, từ đó tiếp tục cắt giảm các TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số. Đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số, giới thiệu, nhân rộng những thành tựu, kết quả chuyển đổi số của Ngành BHXH Việt Nam đến toàn xã hội, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm ghi nhận, biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích, đóng góp lớn vào kết quả chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của ngành BHXH Việt Nam, tại hội nghị đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc khen thưởng 13 cá nhân ngoài ngành và 19 tập thể, 39 cá nhân trong ngành vì có thành tích xuất sắc trong triển khai các nhiệm vụ thuộc BHXH Việt Nam được giao tại Đề án 06 của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2023.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc-phuc-vu-thiet-thuc-nguoi-dan-doanh-nghiep>